

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP ĐỨC TẠI VIỆT NAM MỞ RỘNG TẦM ẢNH HƯỞNG VỚI GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH MỚI ĐƯỢC BỔ NHIỆM, BÀ LÊ QUỲNH ANH

HỒ CHÍ MINH, Việt Nam – Vào thứ Ba, ngày 1 tháng 8 năm 2023, Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) đã công bố bổ nhiệm bà Lê Quỳnh Anh làm Giám đốc điều hành mới của Hiệp hội.

Là một trong những Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam, GBA đã hỗ trợ các doanh nghiệp Đức phát triển các hoạt động của họ, đồng thời tư vấn nhiều lĩnh vực đa dạng và tạo cơ hội kinh doanh, trao đổi những giá trị xã hội trên khắp đất nước trong 28 năm qua. Với hiện tại hơn 350 hội viên, GBA là một trong những Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài lớn nhất cả nước và là đối tác uy tín trong cộng đồng địa phương.



Cuộc Họp Kinh Doanh Hàng Tháng Của GBA

Vào đầu năm, GBA đã hoạch định chiến lược với 3 mục tiêu chính: tăng cường công tác quản lý vận hành và truyền thông của GBA để phục vụ các hội viên tốt hơn, bao gồm việc tuyển dụng vị trí Giám đốc điều hành; cải thiện chất lượng và số lượng của các sự kiện với phương châm lấy doanh nghiệp làm trọng tâm; và đồng hành cùng hội viên để xác định những nhu cầu và giải quyết các vấn đề của họ.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kể từ khi thiết lập những mục tiêu này, GBA đã đạt được những thành tựu đáng kể. Hiệp hội đã đưa ra một hệ thống Quản lý khách hàng (CRM) mới để quản lý hiệu quả hơn trong việc kết nối các hội viên. GBA cũng đã giới thiệu hộp thư điện tử “wecare” (wecare@gba-vietnam.org) là nơi các hội viên doanh nghiệp có thể bày tỏ các vướng mắc cần được giải quyết và hỗ trợ. Vừa qua, Hiệp hội đã chính thức chuyển đến văn phòng mới tại tầng 4 Tòa nhà Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vào thứ Ba, ngày 1 tháng 8 năm 2023, GBA đã thông báo bổ nhiệm bà Lê Quỳnh Anh làm giám đốc điều hành mới. Bà sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo và điều hành các hoạt động của Hiệp hội tại Việt Nam.



Giám Đốc Điều Hành GBA, Bà Lê Quỳnh Anh

Bà Quỳnh Anh có kinh nghiệm làm việc với chính phủ, quan hệ công chúng, quản lý chiến lược, tiếp thị và truyền thông trong hơn 20 năm. Bà tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của Đại học Bolton và chứng chỉ về Tiếp thị và xúc tiến đầu tư từ Tổ chức Bồi dưỡng và Nâng cao Năng lực Quốc Tế InWEnt ở Đức.

Đồng Chủ tịch GBA, ông Elmar Dutt và ông Torben Minko, chia sẻ: *“Quan điểm và nền tảng chuyên môn của bà Quỳnh Anh sẽ có giá trị đáng kể cho sự phát triển không ngừng của GBA. Hiệp hội và các hội viên rất vui mừng được chào đón bà trong vai trò Giám đốc Điều hành. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của bà, Hiệp hội sẽ được phát huy hết tiềm năng của mình.”*



GBA Đồng chủ tịch Elmar Dutt (trái) và Torben Minko (phải)

Bà Quỳnh Anh đảm nhận vai trò của mình tại GBA vào Thứ Ba, ngày 1 tháng 8 năm 2023. Bà chia sẻ, “Tôi mong muốn được cống hiến với vai trò Giám đốc Điều hành của Hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam. Tôi hy vọng có thể tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh mới cho các hội viên, và đồng thời thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa Đức và Việt Nam.”

Với vai trò là Giám đốc điều hành, bà Quỳnh Anh sẽ chịu trách nhiệm từ việc điều hành và quản lý các hoạt động xây dựng và duy trì mối quan hệ với chính quyền địa phương, đối tác và các hội viên. Ngoài việc triển khai các ý tưởng cho các hoạt động và chương trình mới, bà cũng sẽ tích cực tìm kiếm cơ hội phát triển và hợp tác với các cộng đồng và Hiệp hội khác.



Lễ Hội Văn Hóa Bia Đức Oktoberfest

VỀ CHÚNG TÔI:

Hiệp hội các Doanh nghiệp Đức là một trong những Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam, bắt đầu hoạt động từ năm 1995. Trong hơn 28 năm, GBA là tâm điểm của đời sống kinh doanh, văn hóa và giá trị của Đức tại Việt Nam. Hiệp hội đã hỗ trợ các doanh nghiệp Đức phát triển các hoạt động của họ, đồng thời tư vấn nhiều lĩnh vực đa dạng và tạo cơ hội kinh doanh, trao đổi những giá trị xã hội trên khắp đất nước.

Hiện tại, Hiệp hội có hơn 350 doanh nghiệp thành viên, phản ánh các cơ hội và sự năng động của thị trường Việt Nam. GBA là một trong những Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài lớn nhất Việt Nam, và là đối tác uy tín trong cộng đồng địa phương. Ngoài ra, GBA còn là một trong những thành viên sáng lập của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham Việt Nam), một đối tác đại diện cho các hoạt động và lợi ích của châu Âu tại Việt Nam.

LIÊN HỆ GBA:

Lầu 4, Deutsches Haus Hồ Chí Minh
33 Lê Duẩn, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website: www.gba-vietnam.org
Email: info@gba-vietnam.org
Điện thoại: +84 28 3823 977

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG:

Anna Tran (Ms.)
Quản lý Tiếp thị và Truyền thông
Email: anna@gba-vietnam.org
Điện thoại: +84 906 963 190